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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
สมัยประชุมวิสามัญ   สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปีพุทธศักราช  2565 

วันศุกร์ท่ี  7  มกราคม  2565  เวลา  10.30  นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
**************************************** 

ผู้มาประชุม 

1.  นายสุธีระพงษ ์ วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
2.  นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
3.  นายจิรายุ  เผ่ากา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
4.  นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
5.  นายไกรทอง  ผามั่ง   ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 2 
6.  นายเฉลิมชัย  สุภาวรรณ์  ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 3 
7.  นายสะอาด  ปัญญาดี   ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 4 
8.  นายกิฒฒิชัย  อิ่นสุวรรณ  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 5 
9.  นายอ านาจ  ทาจินา   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 6 
10. นางทานตะวัน แสนพิช   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 7 
11. ว่าท่ี ร.ต.ปภาวิน ปวงใจ   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอพาน   เขตเลือกต้ังท่ี 1 
12. นายทัศพงษ์  สุวรรณมงคล  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอพาน  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
13. นายอนุชา  ยอดเชียงค า  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สาย   เขตเลือกต้ังท่ี 1 
14. นายชาญชัย  แสนรัตน์  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สาย  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
15. นายอนุภาส  ปฎิเสน   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สาย  เขตเลือกต้ังท่ี 3 
16. นายสรายุธ  ฟูวงศ์   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สรวย  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
17. นายสมัคร  กันจีนะ   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สรวย  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
18. นางรัชนีกร  วงษา   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเวียงป่าเป้า เขตเลือกต้ังท่ี 1 
19. นายจรัญ  สิทธิวงค์   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเวียงป่าเป้า เขตเลือกต้ังท่ี 2 
20. นายบุญตัน  เสนค า   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเทิง  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
21. นายเกษม  หาญกล้า  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเทิง  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
22. นายวราวุฒ ิ  ไชยวงค์   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเชียงของ  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
23. นายสุวิน  เครื่องสีมา  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเชียงแสน  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
24. นายอนุรักษ ์ ทองเสรี   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเชียงแสน  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
25. นายณรงค์  ธีรวุฒิโรจน ์  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตเลือกต้ังท่ี 1 
26. นายธรณินทร์ เบ็ญชา   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตเลือกต้ังท่ี 2 
27. นายชัยวัฒน ์ อุดขา   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอป่าแดด  เขตเลือกต้ังท่ี ๑ 
28. นายนิคม  ยะป๊อก   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอพญาเม็งราย เขตเลือกต้ังท่ี 1 
29. นางนิตยา  ยาละ   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเวียงแก่น  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
30. นายฑราวุธ  กันทะเขียว  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอขุนตาล  เขตเลือกต้ังท่ี ๑ 
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31. นายจิรากร  แก้วเข่ือน  ส.อบจ.ชร. อ าเภอแม่ลาว  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
32. นายปภาน   นัยต๊ิบ   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง เขตเลือกต้ังท่ี ๑ 
33. นายสมเกียรติ กันธิพันธ ์  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอดอยหลวง  เขตเลือกต้ังท่ี ๑ 

ผู้ลาประชุม 
1. นายอัมรินทร์  มณีรัตน์   ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 1 
2. นายเสน่ห์  ปัญญาดี   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่จัน  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
3. ส.ต.ต.ชมชาติ  กัปปะหะ  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่จัน  เขตเลือกต้ังท่ี 3  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
2. นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
3. นายรชฎ  อึ้งอภินันท์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
4. นายสมนึก  ใจจักร์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
5. นางอัญญลักษณ์ กายาไชย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
6. นายรามิล  พัฒนมงคลเชฐ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
7. นายบรรเจิด  ภูสมศรี   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
8. นายสมศักดิ์  ปรางค์วิเศษ  ผู้อ านวยการส านักช่าง  
9. นายเกียรติคุณ จันแก่น   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. นายสมศักดิ์          ไชยชมภู   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
11. นางอ าพร  เรือนทราย  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
12. นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
13. นางศศิธร  ดวงใจประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
14. นางสาวนิโลบล ชาติเงิน   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม 
15. นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร  ผู้อ านวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
16. นางสุพิน  วัฒนา   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
17. ดร.ศราวุธ  สุตะวงศ์   ผู้อ านวยการโรงเรียน อบจ.เชียงราย 
18. นายศุภกฤต  แสนอินเมือง  ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง 
19. นายนรินทร ์ หล้าตัน   ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
20. นายพิสิฐพงษ์ ปัญญาอินทร ์  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
21. นางสาวธนัชญา ใจแปง   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
22. นางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
23. นางรัชน ี  เฉียบแหลม  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
24. นางจิตรา    กาวี   หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
25. นางสาวสุพิน สมบูรณ์ชัย  หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
26. นางสาวปราณปรียา โพธิเลิศ   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
27. นางสาวบุญญาพร นาคนิล   หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
28. นางสายสมร  ทิพย์โพธิ์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
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29. นางวรินทร  ยานะนวล  หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
30. นายประพันธ ์ คมสาคร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
31. นางปัทมา  สมประสงค์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม 
32. นางสาวเรณู  เหมมั่น   รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
33. นายณรงค์ศักดิ์ ขันทะ   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
34. นางสาวจุฬาลักษณ์   ณ เชียงตุง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
35. นางสาวกัญญาณัฐ ไชยลังกา  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
36. นายประสิทธิ์ เด่นศิริโยธา  นิติกรช านาญการ 
37. สิบเอกภายุภัคค์ เสนางาม  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
38. นางสาวเสาวนีย์ ปินค า   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
39. นางสาวรัชนีกร   ชัยสนิท   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
40. นางสาวจุฑาทิพย์ ชัยศรีสวัสด์ิ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
41. นางสาววลัยพรรณ ยอดสาแล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
42. นายศุภโชติ  หอมนาน  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
43. นายเกียรติศักดิ์ กล่ินหอม  เจ้าหน้าท่ี อบจ. เชียงราย 
44. นางสาวเจนจิรา ท้าวแก่นจันทร์  เจ้าหน้าท่ี อบจ. เชียงราย 
45. นางวันนิดา  คีลาวงค์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
46. นางสุพร  รักษา   รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
47. นางสาวกุลณัฐ ช านาญการ  ประชาชน 
48. นายพัฒนพงศ์ โกละวงค์  ประชาชน 
49. นางสาววาสนา รุ่งกิจประเสริฐ  ประชาชน 
50. นางสาวสุทธิดา แสงงาม   ประชาชน 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุมครับ เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จุดธูป เทียน  

บูชาพระรัตนตรัย เพื่อเปิดการประชุมเป็นอันดับต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน           
องค์ประชุมครบนะครับ ก่อนจะด าเนินการตามวาระ ขอเชิญเลขานุการสภาได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง ประจ าปีพุทธศักราช 2565  ด้วยเป็นการจ าเป็นท่ีจะเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นสมัยวิสามัญ  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

/อาศัยอ านาจ...  
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อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540และ   
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 36 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี
หนึ่ง ประจ าปีพุทธศักราช 2565 มีก าหนด 7 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 5  มกราคม  2565 เป็นต้นไป จึงประกาศ        
ให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี  2 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2565  ลงช่ือ นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง ประจ าปีพุทธศักราช  2565  ในวันท่ี 7 มกราคม 2565  เวลา 10.30 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอต้อนรับนางสุพิน วัฒนา  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข และ

นายศุภกฤต แสนอินเมือง ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย          
มีความยินดีท่ีจะได้ร่วมงานกับท่านในโอกาสต่อไปนะครับ เชิญครับ 

 

นางสุพิน  วัฒนา  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข   
เรียน ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านรองนายก ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการ ดิฉันขออนุญาตแนะน าตัวนะคะ ดิฉันนางสุพิน วัฒนา โอนย้ายมาจากเทศบาลต าบลแม่สาย ม าด ารง
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ขอขอบพระคุณทาง อบจ. ท่ีให้โอกาสได้มาท างาน ณ จุดนี้นะคะ ก็จะ
พยายามใช้ความรู้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มท่ี ถ้าหากท่านใดมีค าแนะน าหรือว่าจะช้ีแนะก็ยินดีค่ะ 
ขอบพระคุณค่ะ  
 

นายศุภกฤต  แสนอินเมือง  ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง 
เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    

ท่านรองนายกและผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายศุภกฤต แสนอินเมือง ต าแหน่ง ผอ. ส่วนวิศวกรรม ส านักช่าง 
อบจ. เชียงราย โอนย้ายมาจากเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้โอกาส
ได้ร่วมงานทุกท่านและผมพร้อมท่ีจะพัฒนาไปพร้อมๆกับท่าน ขอฝากไว้กับความร่วมไม้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนของ
การท างานของส านักช่างด้วยครับ ขอบคุณครับ 

  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอต้อนรับท้ังสองท่านสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องท่ีสองนะครับ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการประกาศรายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 
23 ธันวาคม พุทธศักราช  2564  สภารับทราบนะครับ 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุม 
      วิสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปีพุทธศักราช 2564  

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
 
 

/นายสะอาด… 
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นายสะอาด  ปัญญาดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสะอาด  ปัญญาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  อ าเภอเมือง เขต 4 ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ขอรายงานผลการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีส่ี ประจ าปี
พุทธศักราช 2564  เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้อง  
ของรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คราวดังกล่าวแล้ว  จึงได้น าเสนอต่อท่ีประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
          ขอบคุณครับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีส่ี 
ประจ าปีพุทธศักราช 2564  เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564  มีจ านวน 11 หน้า กรุณาได้ตรวจสอบ
ด้วยว่ามีข้อความใดไม่ถูกต้อง  ต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง  ขอเชิญครับ 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ถ้าไม่มี  ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยนะครับ  มีสมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีส่ี ประจ าปีพุทธศักราช 2564  เมื่อ
วันท่ี 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564  โปรดยกมือขึ้นครับ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้การรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีส่ี ประจ าปีพุทธศักราช 2564  เมื่อ
วันท่ี 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564    

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ     29      เสียง                   งดออกเสียง        4     เสียง 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวาระที่ 3   เร่ือง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
                               จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564 

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี บัดนี้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผล
และความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 
/พ.ศ.2561… 
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(พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
จากการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แปลงเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาได้ 6 ยุทธศาสตร์  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายทราบ  ตามระเบียบคือแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  และฉบับเพิ่มเติม  ครั้งท่ี 
1 – 13 , ฉบับแก้ไข ครั้งท่ี 1 - 6 ฉบับเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 – 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมท้ังส้ิน 
554 โครงการ งบประมาณ 828,461,543.00 บาท (แปดร้อยยี่สิบแปดล้านส่ีแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยส่ีสิบ
สามบาทถ้วน) น าไปสู่การปฏิบัติ  จ านวน 409 โครงการ งบประมาณ 417,879,943.00 บาท (ส่ีร้อยสิบเจ็ด
ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยส่ีสิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่ายร้อยละ 50.44 สรุปผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 73.83  อยู่ในเกณฑ์ค่าระดับดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีทุกท่านได้รับแล้ว  

จึงเรียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มาเพื่อโปรดทราบค่ะ 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นอันว่าท่ีสภารับทราบนะครับ ต่อไปเป็น
ระเบียบวาระท่ี 4 นะครับ ขอเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด าเนินการประชุม
ครับ 

นายจิรายุ  เผ่ากา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ระเบียบวาระที่  4  ญัตติ  การขออนุมัติแก้ไขชื่อโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ    
                                พุทธศักราช 2564 

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ
ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าห้วยละเมด ม.23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย เมื่อคราวประชุมสภา สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 3 พ.ศ. 2564 เมื่อวันจันทร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2564 งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) นั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอเทิง  
เรื่องขอแก้ไขช่ือโครงการธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าห้วยละเมด ม.23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย แก้ไข
เป็น โครงการธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าร่องริว ม.23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เข้าไปส ารวจพื้นท่ีและประสานกับองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเรียบร้อยแล้ว ได้รับการ
ยืนยันว่าอ่างเก็บน้ าห้วยละเมดกับอ่างเก็บน้ าร่องริว เป็นสถานท่ีเดียวกัน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขช่ือ
โครงการดังกล่าว  เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีทุกท่านได้รับแล้ว  การขอ
แก้ไขช่ือโครงการใช้จ่ายเงินสะสม กรณีโครงการดังกล่าว เป็นอ านาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 
เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
  จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โปรดพิจารณาต่อไปค่ะ 

/นายจิรายุ… 
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นายจิรายุ  เผ่ากา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ขอบคุณครับ  ตามท่ีท่านนายกได้แถลงต่อสภา มีท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติ

แก้ไขช่ือโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พุทธศักราช 2564 เชิญครับ 
เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ ท่านใดเห็นชอบการอนุมัติแก้ไขช่ือโครงการ

ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พุทธศักราช 2564 โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ     
โปรดยกมือขึ้นครับ เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้ เห็นชอบการอนุมัติแก้ไขช่ือโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ  พุทธศักราช 2564 จากอ่างเก็บน้ าห้วยละเมดเป็นอ่างเก็บน้ าร่องริว 

  ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ      29     เสียง    งดออกเสียง     4       เสียง นะครับ 

ระเบียบวาระที่  5  ญัตติ   การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                                 จังหวัดเชียงราย  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้ังแต่วันท่ี 14 กันยายน 2564  โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2564 เป็นต้นไปนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดงบลงทุน จ านวน 2 รายการ เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายและเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับภารกิจและเกิด
ความคุ้มค่า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีทุกท่านได้รับแล้วนั้น การโอนงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ดังกล่าว เป็นอ านาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียน
มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โปรดพิจารณาต่อไปค่ะ 

นายจิรายุ  เผ่ากา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ตามท่ีท่านนายกได้แถลงต่อสภา มีท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เชิญครับ 
ขอบคุณครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ ท่านใดเห็นชอบการอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 
รายการ โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้เห็นชอบอนุมัติ  
การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ      29      เสียง    งดออกเสียง     4      เสียง 
 
 

/นายสุธีระพงษ…์ 
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นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณท่านรองจิรายุ เผ่ากา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 นะครับ ขอเชิญท่านรองวสุพล ท าหน้าท่ีครับ 
 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ระเบียบวาระที่  6  ญัตติ   การขอความเห็นชอบโครงการขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน 

   จังหวัด            
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2542 มาตรา 17 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้ตระหนักดีถึงบทบาทและอ านาจหน้าท่ีดังกล่าว            

จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์มาเพื่อให้การด าเนินงานช่วยเหลือ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนมีความคล่องตัว รวดเร็ว และเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม  
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณมีจ านวน      
ไม่เพียงพอ จึงได้จัดท าโครงการเพื่อขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 2 โครงการ 
งบประมาณท้ังส้ิน 71,172,000.-บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารท่ีทุกท่านได้รับแล้ว นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2557  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 หมวด 3 ข้อ 14 (1) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกู้เงิน
ไปด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี โดยช าระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาไม่เกินสิบปี และตามประกาศ
คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอกู้เงินทุนส่งเสริม
กิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2558  ข้อ 7  ก าหนดว่า โครงการท่ีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอกู้  ต้องเป็นโครงการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายและอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

จึงเรียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โปรดพิจารณาต่อไปค่ะ 
 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านนายกได้แถลงต่อสภา  มีท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้

ความเห็นชอบโครงการขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้างครับ เชิญท่านปภาน นัยต๊ิบ 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ครับ  

 

นายปภาน   นัยต๊ิบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายปภาน นัยต๊ิบ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จากท่ีท่านนายกได้อภิปรายเรื่องโครงการกู้เงนิเพื่อ 
 

/ลงทุน… 
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ลงทุนในการซื้อเครื่องจักร ผมอยากแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับ ซึ่งท่ีผ่านมาความต้องการใช้
เครื่องจักรกลของพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงราย มีความต้องการท่ีจะให้ไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน    
แต่ละพื้นท่ีท้ังในเรื่องแหล่งน้ า เรื่องถนน จ านวนมากนะครับ แต่ว่าจ านวนเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายเรา ก็ยังมีไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับ มีความจ าเป็นยิ่งส าหรับโครงการนี้ท่ีจะมาช่วยเสริมศักยภาพ
ให้ส านักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเรา โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเห็นทุกครั้งนะครับ ท้ังในหลายๆ พื้นท่ี 
เรื่องของวัชพืชนะครับ เวลาก าจัดวัชพืชก็ต้องใช้รถแม็คโคร แต่ว่ารถของเราก็ได้แต่ยืนอยู่ข้างๆ ล าน้ า ซึ่งล าน้ ามี
บริเวณกว้างก็ต้องอาศัยคนหรือว่าอาศัยแรงงานลงไปใช้เชือกดึงแบบทุลักทุเลนะครับ ในโครงการนี้ถือว่าเป็น
โครงการท่ีจะช่วยพัฒนาในเรื่องของแหล่งน้ า ซึ่งแหล่งน้ ากับถนนถือว่าเป็นเรื่องท่ีเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาและ
ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันครับ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ ขอบคุณครับ 

 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ขอบคุณท่านปภาน นัยต๊ิบ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ จากเขตอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง มีท่านอื่นท่ีจะอภิปราย

เพิ่มเติมหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านสะอาด ปัญญาดี สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิจากเขตอ าเภอเมืองครับ 

นายสะอาด  ปัญญาดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    

ผมนายสะอาด ปัญญาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง เขต 4 ครับ ผมมาอ่านใน
แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปีสองห้าหกห้าแล้วก็รู้สึกว่าครอบคลุมครับ ก็เห็นว่า
ทุกโครงการนี้คิดว่าน่าจะน าไปใช้ประโยชน์นะครับ ผมขอฝากอย่างหนึ่งก็คือแผนต่างๆ เหล่านี้นะครับ เมื่อทางสภา
อนุมัติไปแล้ว ผมคิดว่าฝ่ายบริหารก็ดี ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีก็ดี ฝ่ายผู้ปฏิบัติงาน ผมอยากให้ค านึงถึงเม็ดเงินท่ีเราจะต้อง
น าไปพัฒนานะครับ ทุกซอกทุกมุมของจังหวัดเชียงรายให้เจริญ ไม่ว่าจะเป็นการโครงการฝึกอบรมก็ดี ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องอุปโภคบริโภคท้ังหลายรวมไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงการท่ีส าคัญท้ังนั้นครับ เป็นเงินเป็นทองท้ังนั้น 
ผมอยากจะขอฝากทางฝ่ายบริหารว่าขอให้ใช้เม็ดเงินให้คุ้มค่าครับ ตามท่ีเราได้ไปประสานงานกับชาวบ้านซึ่งทาง
ฝ่ายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะอยู่ทุกซอกทุกมุมทุกพื้นท่ีได้รับทราบปัญหาต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะทุก
กลุ่มทุกหมู่เหล่าท้ังต้ังแต่เด็กจนถึงคนแก่ชรานะครับ ผมคิดว่าผมไม่มีเวลาตรวจสอบมากนะครับ ผมคิดว่าน่าจะ
ครอบคลุมนะครับ แต่ผมขอฝากให้ถ้าอันไหนขาดตกบกพร่อง เราก็อาจจะแก้ไขใหม่ได้ไหม อย่างเช่น อาจจะลืม
บางส่ิงบางอย่างไปท่ีเราได้ทักท้วงขึ้นมา อย่างเช่น ผู้สูงอายุ ฝ่ายทางกลุ่มพัฒนาสตรี ซึ่งทางฝ่ายบริหารโดยเฉพาะ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แล้วก็
ทราบปัญหาเป็นอย่างดี ผมขอฝากว่าให้ดูแลในส่วนนี้ด้วยส าหรับโครงสร้างพื้นฐานครับ เป็นท่ีสนใจของชาวบ้าน
มาก ส่วนใหญ่ก็เป็นฝ่ายปกครองท่ีเขาดูแลโครงสร้างพื้นฐานนะครับ ฝ่ายปกครองก็คือก านันผู้ใหญ่บ้าน เข้าไปแล้ว
โดนทุกทีครับ ฝ่ายท่ีเป็นมือเป็นเท้าเป็นหูเป็นตาของท่านในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายของเราก็คือ
สมาชิกนี่แหละครับ ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดโดนทุกทีครับ ผมก็เห็นใจท่ีเราอุตส่าห์ออกมาท ามาเป็นเล่ม
อย่างนี้นะครับ ก็จะต้องไปทุกท่ีอยู่แล้ว แต่คิดว่าน่าจะครอบคลุม ผมขอฝากให้ดูแลให้ท่ัวถึงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

  

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ขอบคุณท่าน สจ. สะอาด ปัญญาดี สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ จากเขตอ าเภอเมือง มีท่านใดท่ีจะอภิปราย

เพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านวราวุฒิ ไชยวงค์ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ จากอ าเภอเชียงของ เขต 2 เรียนเชิญครับ 
 

/นายวราวุฒ…ิ 
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นายวราวุฒิ  ไชยวงค ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพและกราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรง

เกียรติทุกท่านครับ ผมนายวราวุฒิ ไชยวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอ าเภอเชียงของ 
เขต 2 ครับ จากท่ีได้ดูจากเอกสารท่ีได้ขอโครงการเพื่อการกู้ เพื่อการส่งเสริมกิจการบริหารส่วนจังหวัด ส านักช่าง 
โดยมีประเด็นหลักๆ ก็คือการพัฒนาแหล่งน้ า ประเด็นท่ีสอง โครงการท่ีสองก็คือการพัฒนาซ่อมแซมถนนนะครับ 
จากเขตของผมท่ีได้รับฟังปัญหามานะครับ ของผมหกสิบหมู่บ้านนะครับ หกสิบเอ็ดหน่วยเลือกตั้ง ส่ีต าบล ส่ี อปท. 
เป็นพื้นท่ีกว้างพอสมควรนะครับ ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดก็คือปัญหาแหล่งน้ า การพัฒนาแหล่งน้ าแล้วก็การพัฒนา
ถนนพื้นท่ีถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรนะครับ จากโครงการท่ีหนึ่งเครื่องจักรกลพัฒนาแหล่งน้ าเหมือนท่ีท่านปภาน 
นัยต๊ิบ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่ีได้แจ้งมาเมื่อสักครู่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขวัชพืชนะครับ ในหนองน้ าครับ
พื้นท่ีของผมก็ประสบปัญหาเหมือนกันครับในเรื่องของการจะแก้ไขปัญหาวัชพืชในหนองน้ านะครับ ต้องท าการสูบ
น้ าท้ิงครับ แล้วปัญหาท่ีตามมาก็คือปัญหาภัยแล้งครับ เพราะฉะนั้นโครงการกู้เงินตัวนี้นะครับ ผมก็เห็นด้วยเป็น
อย่างยิ่งนะครับ เพราะว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างเร่งด่วนนะครับ แล้วก็รวดเร็วนะครับ 
จะได้ไม่ต้องมารอคิวเยอะนะครับ ทุกวันนี้ก็ปัญหาต่างๆ ก็รอแก้ไขปัญหายังไม่ท่ัวถึงนะครับ ผมก็ขอฝากท่าน
ประธานผ่านไปทางผู้บริหารนะครับ ช่วยให้บริหารงานแล้วก็แจกแจงเครื่องจักรกลเข้าสู่เขตพื้นท่ีต่างๆ และก็ให้
เหมาะสมกับพื้นท่ีนะครับ บางพื้นท่ีก็ไม่กว้างนะครับ แต่บางพื้นท่ีก็มีพื้นท่ีหลายต าบลและหมู่บ้านนะครับ ขอให้
ช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบพระคุณครับ 

 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ครับ ต้องฝากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผ่านท่านประธาน มีท่านใดท่ีจะอภิปราย

เพิ่มเติมไหมครับ เรียนเชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมครับ 
ท่านใดเห็นชอบโครงการขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณ
ครับ มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้  เห็นชอบโครงการขอกู้เงินกองทุน
ส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 2 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ  71,172,000.-บาท (เจ็ด
สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)   

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ   29     เสียง    งดออกเสียง    4    เสียง  นะครับ 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่อง  อื่น ๆ    
 เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท้ังสิบแปดอ าเภอ สามสิบหกเขต เรียนเชิญครับ เชิญท่านฑราวุธ 
กันทะเขียว สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ จากอ าเภอขุนตาลครับ 

นายฑราวุธ กันทะเขียว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ตลอดถึงสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ     

ผมนายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอ าเภอขุนตาล พี่น้องอ าเภอขุนตาล
ฝากขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมทีมงานท่ีได้น ารถเกรดเดอร์ รถบดอัดเพื่อไปปรับ
เตรียมสถานท่ีจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อจ านวนสามท่ี มีดังนี้นะครับ งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อ
พิทักษ์ วศิธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดง อดีตเจ้าคณะต าบลยางฮอม ก าหนดประชุมเพลิง วันท่ี 15 มกราคม 
2565 แห่งท่ีสอง งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูสุวรรณ สาสารโสภิต อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยหลวง 
อดีตเจ้าคณะต าบลยางฮอม ก าหนดพระราชทาน 

 
/เพลิงศพ… 
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เพลิงศพ วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2565 และแห่งท่ีสาม งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อวิมล ธรรมโมไทย อดีตเจ้า
คณะวัดบ้านพระเนตร อดีตเจ้าคณะต าบลต้า พระราชทานเพลิงศพ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2565 ขอบคุณครับ  
 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ขอบคุณท่านฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ จากอ าเภอขุนตาล เชิญสมาชิกท่านต่อไปครับ 

เชิญท่านปภาน นัยต๊ิบ จากเขตอ าเภอเวียงเชียงรุ้งครับ 
 

นายปภาน   นัยต๊ิบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพครับ ผมนายปภาน นัยต๊ิบ จากเขตอ าเภอ

เวียงเชียงรุ้ง ในวาระนี้ก็มีเรื่องหนึ่งท่ีช่ือว่าเรื่องเล่าจากผลพวงนโยบายเดิมท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเรา
ได้ปฏิบัติมานะครับ เกี่ยวกับโควิดสิบเก้านะครับ ทุกท่านยังจ าโครงการนโยบายของเราเรื่องฮับคนเจียงฮายป้ิกบ้าน 
มีน้องผู้หญิงคนนึงเขามาขอบคุณถึงท่ีบ้านนะครับ ในโครงการนี้นะครับ มีอยู่วันหนึ่งท่ีโครงการขององค์การบริหาร
ส่วยจังหวัดเชียงรายเราได้ด าเนินครับ มีน้องผู้หญิงคนนี้โทรมาจากกรุงเทพไม่รู้จะติดต่อใครนะครับ ซึ่งน้องผู้หญิง
คนนี้เป็นคนอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง บ้านห้วยหมากเอียด ต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งเดิมทีบิดาเป็นคนอ าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง แล้วก็ได้เข้าไปท างานอยู่ท่ีกรุงเทพ ตัวน้องผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เคยได้กลับบ้านนะครับ แล้วทีนี้พอไปอยู่ท่ี
กรุงเทพพ่อแม่เลิกกันนะครับ บังเอิญไปติดเช้ือโควิดสิบเก้าแล้วไม่รู้จะไปพึ่งใครนะครับ อยู่ท่ีกรุงเทพรู้สึกว่าตอนนั้น
ผู้ติดเช้ือล้นศูนย์ แล้วก็ไม่มีท่ีไปไม่รู้ว่าจะไปรักษาท่ีไหนนะครับ เกือบจะถูกลอยแพแล้วนะครับ ก็ได้ติดต่อมาผมก็
ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเราว่าอาจจะติดต่อศูนย์ท่ีเมืองทองได้ยังไงท่ีรถเรา ก็ได้ให้
เบอร์โทรเขา น้องก็ได้ประสานกับเจ้าหน้าท่ีเรานะครับ ท่ียังมาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าเขามีแม่อีกคนนึงซึ่งหย่าร้างกับ
พ่อแล้วนะครับ ติดเช้ือหนักกว่า แต่บังเอิญเรามีนโยบายให้รับญาตินะครับ ซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้อง แต่แม่
เขาไม่ได้เป็นคนจังหวัดเชียงราย ก็ได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าท่ี  อบจ. เชียงรายเรา หรือว่าโครงการใน
นโยบายของเรานี่แหละครับรับแม่เขากลับมาด้วยนะครับ พอมาถึงเชียงรายเขาบอกว่าถ้าช้าอีกสองวันแม่เขาคงจะ
ไม่รอด ท้ังคู่ได้เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปัจจุบันหายดีแล้วกลับเข้าไปท างานท่ีกรุงเทพนะครับ     
ก็ได้รับค าขอบคุณนะครับโดยเขาก็มาบอกว่า ถ้าหากว่าไม่ได้เราช่วยเหลือไว้แม่ก็คงไม่รอดแล้วนะครับ นี่คือ
ความส าเร็จของนโยบายในการท่ีผมได้เห็นว่าได้ช่วยเหลือชีวิตของพี่น้องประชาชนจริงๆ ถึงแม้เขาไม่ได้เป็นคน
เชียงรายนะครับ เขาก็เลยมาขอบคุณผมก็เลยต้องน าความขอบคุณนี้มาน าเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
โดยเฉพาะท่านนายกอทิตาธร ท่ีได้น าโครงการมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไว้ในช่วงภัยโควิ ดสิบเก้านะครับ 
ประกอบกับปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเราจะรับโอน รพ.สต. หรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบนะครับ แล้วก็มาอยู่ในความดูแลและการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายเรานะครับ ผมก็ได้ย้อนคิดไปถึงเรื่องนี้ว่าอนาคตพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายน่าจะเข้าถึงนะครับ 
การคุ้มครองทางการแพทย์หรือว่าการบริการทางการแพทย์นะครับ ในหน่วยย่อยและใกล้ขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพ
ของสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได้เพิ่มขึ้น  จากท่ีได้รับฟังท่านนายกได้เปรยให้ฟังใน
หลายๆ ครั้งในการประชุมย่อยนะครับ  ก็ต้องฝากท้ังทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันนี้คิดว่าน่าจะ
น าพาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลครับทุกท่ีในจังหวัดเชียงรายนะครับ ดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี
แน่นอนนะครับ ขอบคุณครับ 

 
  

 
/นายวสุพล...   
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นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
มีท่านใดท่ีจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านวราวุฒิ ไชยวงค์ ครับ 
 

นายวราวุฒิ ไชยวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพและกราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่านครับ จากการท่ีได้ลงพื้นท่ีมานะครับ พี่น้องต าบลครึ่ง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ขอฝาก
ขอบคุณท่านนายกอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นะครับ ท่ีได้สนับสนุนเครื่องจักรกล ได้ซ่อมแซมเข่ือน ถนนท่ีปรักหักพัง 
ท่ีในหมู่บ้านบ้านหลวงนะครับ และก็หมู่บ้านไชยปราการ ครึ่งเหนือนะครับ ตอนนี้ก็แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้
แล้วนะครับ พี่น้องประชาชนต าบลครึ่งฝากมาขอบคุณท่านนายกอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ท่ีได้ให้พี่น้องประชาชน
นอนหลับสบายแล้วนะครับ ไม่กังวลกับน้ าป่าอีกแล้วครับ เรื่องท่ีสองนะครับ จากการท่ีได้รับฟังปัญหาของ
ประชาชนนะครับ จากหนังสือส านักงานเทศบาลต าบลศรีดอนชัย หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ชร 57903/019 ในเรื่อง
ของการขอรับการสนับสนุนเครื่องเจาะบาดาลน้ าลึก เพราะว่าหมู่บ้าน หมู่ 6 ต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ได้มีการรับการสนับสนุนเจาะบาดาลมาหลายโครงการแล้วนะครับ แต่ไม่ส าเร็จผลเพราะว่าจากท่ี
ช่าง อบจ. ได้ลงพื้นท่ีไปรีซีฟระดับน้ า พบว่าอยู่ท่ีสองร้อยยี่สิบ สองร้อยสามสิบเมตรขึ้นไปนะครับ เพราะฉะนั้น    
พี่น้องประชาชนใน หมู ่6 บ้านร่องห้า ต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ก็มีปัญหามาหลายปีแล้ว 
ทุกวันนี้ก็ต้องเกณฑ์เอารถอีแต๋นลากน้ าแม่น้ าอิงนะครับ เพื่อมาผลิตน้ าประปาในหมู่บ้านนะครับ เพราะฉะนั้นก็
เจาะบาดาลมาก็เจ็ดสิบ แปดสิบเมตรไม่มีน้ าใช้เพียงพอนะครับ ถึงต้องไปขนน้ าอิงมาใช้ทุกวันนะครับ ต้องฝากทาง
ฝ่ายบริหารช่วยในการท่ีจะสนับสนุนโครงการโดยเร่งด่วนนะครับ เพื่อแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับ อีกเรื่อง
นึงครับพี่น้องประชาชนต าบลครึ่ง แล้วก็ต าบลห้วยซ้อ ฝากเรียนสอบถามว่าถนนโครงการก่อสร้างถนนเช่ือมต าบล 
เส้นบ้านหลวงถึงบ้านศรีวิไล ต าบลห้วยซ้อ ต าบลครึ่งเช่ือมต าบลห้วยซ้อ ต้องฝากทางท่านผู้บริหารนะครับ ก ากับ
ติดตามโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนในการสัญจรถนนนะครับ ตอนนี้ถนนพังมากเลยครับ 
ขอบคุณครับ 

 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ขอบคุณมากครับ มีท่านสมาชิกสภาท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญท่านสะอาด ปัญญาดี ครับ 

นายสะอาด  ปัญญาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงรายทุกท่านครับ ผมนายสะอาด ปัญญาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง
เชียงราย เขต 4 ครับ ผมนอกจากจะเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผมได้มีโอกาสได้ไปเป็น
วิทยากรไปหลายแห่ง หลายอ าเภอได้สดับตรับฟังแล้ว ก็มีฝากมาหลายเรื่องอยู่เช่นเดียวกัน แต่เรื่องใหญ่ๆ  มีอยู่
ประมาณสองเรื่องครับ ฝากมาถึงฝ่ายบริหารเรา ส่วนใหญ่เป็นการชมครับ ในปีท่ีผ่านมา อย่างเช่น งานดอกไม้ครับ 
เราไม่ได้รับการชมเชยเหมือนกับครั้งนี้เลยนะครับ ก็คิดว่าท่ีเราท าไปกระจายไปหลายแห่งนั้นดีมากครับ เพราะว่า
ประชาชนท าไปท ามาการประชาสัมพันธ์ท าให้ประชาชนได้ไปถ่ายภาพ ไปเยี่ยมไปชม เท่ียวงานดอกไม้ของต่าง
อ าเภอครับ ก็ต้องขอฝากขอบพระคุณนะครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงครับ เรื่องท่ีสอง ก็คือเรื่องวัคซีนก็ได้รับการประสาน
จากในพื้นท่ี เราก็ประสานมายังเลขานุการและก็เจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แทนท่านนายกนั่นแหละครับ ปรากฏว่าได้รับการบริการเป็นอย่างดีครับ โดยการโทรศัพท์ครับ ต่อไปนี้โทรศัพท์     
นี่แหละเป็นส่ิงท่ีดีมากครับเพราะว่าเราต้องขออนุญาตต่อไปนี้นะครับ ต้องขออนุญาตจริงๆ ว่าการประสานงานให้ 

/นอกจาก… 
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นอกจากจะมาด้วยตนเองแล้ว บางคนอยู่ไกลก็ต้องขออนุญาตใช้โทรศัพท์ แต่ปลายสายบางครั้งไม่ค่อยได้รับการ
ประสานอย่างดี แต่ว่าได้ฟังเสียงจากชาวบ้านแล้วได้ รู้สึกว่าได้รับการตอบรับทันทีแล้วก็พูดให้ความรู้ความกระจ่าง
ในเรื่องท่ีเขาสอบถามมา ผมต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านโดยเฉพาะเลขานุการก็ดีนะครับ แล้วก็เจ้าหน้าท่ี          
ท่ีรับผิดชอบท้ังท่ีนั่งอยู่ท่ีส านักงานรับโทรศัพท์และก็ออกไปข้างนอกครับ บางทีเราออกไปข้างนอกไปปฏิบัติงานนี่
แหละ ผมก็ได้บอกให้ทางท้องถิ่น ฝ่ายปกครองและก็ท้องท่ีต่างๆ เหล่านี้ ถ้าออกไปตรงไหนกรุณาพูดกับเจ้าหน้าท่ี
บริการให้เขาอย่างดี ก็ได้รับตามนั้นครับ เนื่องจาก สจ. ไม่มีผู้ช่วย ไม่มีเลขา ไม่มีรองอะไรหรอกครับ จะไปไม่ได้    
ทุกท่ี เพราะฉะนั้นต้องอาศัยโทรศัพท์ ก็จึงท าให้งานของเรานั้นเป็นไปด้วยดีตลอดมา ขอช่ืนชมครับไม่มีอะไรท่ีจะ
มากไปกว่านี้ในปีใหม่นะครับ ผมคิดว่างานไหนถ้าขาดตกบกพร่องท่านคงจะเข้าใจ โดยเฉพาะท่านฝ่ายบริหารคงจะ
รู้จุดอ่อนจุดแข็งบ้างละนะครับ ก็ท้ังสมาชิกของเราผมก็สดับตรับฟัง ไม่ว่าในไลน์ ในเฟซในอะไรต่างๆ เหล่านี้และปี
ต่อไปนี้คงจะดีขึ้น ก็ปีแรกฝ่ายบริหารเราก็คงจะมาเคลียพื้นท่ีมาอะไรมันก็ต้องมีขลุกขลักบ้างเป็นธรรมดา เราให้
โอกาสครับ ผมมาฟังเสียงของสมาชิกของเราแล้วผมสัมผัสก็รู้สึกว่าเป็นไปในทางดีครับ คิดว่าปีต่อไปนี้ก็คงจะดีขึ้น 
ดีขึ้นมากๆเลยทีเดียว เพราะว่าสดับตรับฟังแล้วครับ ขอบคุณมากครับ ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆครับในปีใหม่นี้ครับ
ขอบคุณมากครับ 
 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ขอบคุณท่านสะอาด ปัญญาดี เรียนเชิญท่านสมาชิกท่านต่อไป มีไหมครับ เรียนเชิญท่านนิตยา ยาละ 

สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ จากเขตอ าเภอเวียงแก่น ครับ 
 

นางนิตยา  ยาละ สมาชิกสภาองค์การบรริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็น

ตัวแทนท่านนายกอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ได้ไปร่วม พอสว . จังหวัดเคล่ือนท่ี ในพื้นท่ีทุรกันดารอ าเภอเวียงแก่น 
บ้านฟ้าไทยงาม ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น ซึ่งได้รับปัญหาให้น ามาเรียนท่านนายกเรื่องปัญหาถนนช ารุดทรุดโทรม
และก็เนื่องจากทาง อบต.ปอ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบยังไม่มีสภา ไม่สามารถท่ีจะน างบมาพัฒนาหรือไม่สามารถท่ีจะ
จ่ายขาดเงินสะสมได้ เนื่องจากวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จะเสด็จ
มาพื้นท่ีโรงเรียน ตชด. บ้านฟ้าไทยงาม ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น เมื่อได้รับปัญหาเสร็จแล้ว ดิฉันก็เป็นตัวแทน
ท่านนายกเข้าร่วมประชุมท้ังส่ีท้องถิ่น เทศบาลต าบลท่าข้าม เทศบาลต าบลม่วงยาย และเทศบาลต าบลหล่ายงาว 
อบต. ปอ ท่านนายอ าเภอ แล้วก็ท่านท้องถิ่นอ าเภอเวียงแก่นได้ตกลงและขอมติท่ีประชุมว่าขออนุญาต แล้วก็ขอรับ
การสนับสนุนจากท่านนายกอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ เรื่องขอปรับปรุงซ่อมแซมถนนก็รู้สึกว่าได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี เมื่อวานได้รับแจ้งจากท่านนายอ าเภอว่าตอนนี้ท่านนายกให้ช่างลงไปส ารวจเมื่อวานแล้ว แล้วก็ถนนขอมา
เป็นสามเมตร พอดีทางกองช่างให้ไปอยู่ห้าเมตร แล้วก็ยาวส่ีร้อยกว่าเมตรค่ะ ขอกราบขอบพระคุณท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีมองเห็นความส าคัญในพื้นท่ีทุรกันดาร ในนามตัวแทนของพี่น้องเวียงแก่นก็
กราบขอบพระคุณท่านนายกและอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งอ าเภอเวียงแก่นเป็นอ าเภอท่ีไกล แล้วก็ได้รับการร้องทุกข์มาจาก
ผู้ใหญ่บ้านกลอยเส่ียว ท่ีบ้านห้วยปอ ต้ังแต่เดือนตุลาคมสองห้าหกส่ี ซึ่งเป็นการเกิดดินสไลด์ ถนนถูกตัดขาดค่ะ    
ได้ขอเครื่องจักรกลของท่านนายก อบจ. แต่กองช่างตอบรับไปว่าเด๋ียวจะเข้าไปท าให้ พอดีเมื่อวานมีประชุมชมรม
ก านันผู้ใหญ่บ้าน แม่หลวงกลอยเส่ียวได้ทวงถามค่ะ ตรงนี้ก็ฝากท่านประธานเรียนท่านคณะผู้บริหารด้วยว่าตรงนี้ 
เขาทุรกันดารจริงๆค่ะ บ้านห้วยปอ ถนนยังตัดขาดอยู่นะคะ ตอนนี้ก็ท าทางเบี่ยงไปนิดหน่อยค่ะ รถยังไม่สะดวก
ท่ีว่าจะหลีกเล่ียงทางได้นะคะ ตรงนี้ก็ 
 

/ฝากท่าน… 
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ฝากท่านผู้บริหารด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณแทนพ่อแม่พี่น้องชาวเวียงแก่นด้วยนะคะ มีเรื่องน าเรียนสองเรื่องค่ะ
ขอบคุณค่ะ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ขอบคุณท่านนิตยา ยาละ มีสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตใิดจะอธิบายเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ ขอเชิญ 

ท่านอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านรองประธานสภาท้ังสองท่าน ท่านสมาชิก

สภาท่ีทรงเกียรติ ท่านปลัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านค่ะ ก่อนอื่นดิฉันก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ ในนามของ
ผู้บริหารต้องกราบขอบพระคุณทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีท่านได้โปรดพิจารณาเห็นชอบใน
หลายๆ โครงการท่ีทางฝ่ายบริหารได้น าเสนอ ท้ังนี้ก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะ ส าหรับในส่วน
ของปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอต่างๆ ท่ีท่านสมาชิกสภาได้น าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายนั้น ดิฉันก็คงจะต้องขออนุญาตท่ีจะมอบหมายทางท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่าน
ผู้อ านวยการส านักช่าง ในกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนได้โปรดพิจารณาส่งเจ้าหน้าท่ีลงไปส ารวจความเดือดร้อนและน าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหามายัง
ผู้บริหารด้วยนะคะ ท้ังนี้ก็เพื่อการเข้าถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความเดือดร้อนและความรวดเร็ว อีก
ส่วนหนึ่งค่ะ ส าหรับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขอโครงการต่างๆ ต้ังแต่ครั้งท่ีเราได้รับต าแหน่งเข้ามานะคะ ในสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ ท่านจะเห็นว่าภายใต้การท างานด้วยงบประมาณอันเกิดจากภาษีของพี่น้อง
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย หากจะน าเม็ดเงินอันเป็นงบประมาณต่างๆ เหล่านี้ลงไปดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างดี
และเกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่างสูงสุดนั้น การท างานจะต้องมีองค์ประกอบสามภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของส่วน
ราชการ ซึ่งน าโดยท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางสภา ซึ่งน าโดยท่าน
ประธานสภาและท่านสมาชิกสภาและในส่วนของฝ่ายบริหารนะคะ หากท้ังสามส่วนเรามีการท างานท่ีสอดคล้อง
ต่อเนื่องและมีนโยบายเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันนั้นเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ดิฉันเช่ือว่างบประมาณ
อันเป็นภาษีของประชาชนจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะ ท้ังนี้นโยบายต่างๆ ท่ีเราท าไว้เราก็เริ่มด าเนินการตาม
นโยบายต้ังแต่ปีแรกท่ีมีการได้รับต าแหน่งเข้ามา เมื่อเจอกับสถานการณ์ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์เหมือนเป็นภัยท่ี
เราไม่ทันได้ต้ังตัวเป็นภัยท่ีเปรียบเสมือนสงคราม แต่เป็นสงครามในเรื่องของโรคติดต่อนั่นก็คือโควิด ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งบริหาร ท้ังสมาชิกสภา ท้ังฝ่ายราชการ ส่ิงท่ีเราต้องคิดนั่นก็คือว่า
โดยภารกิจของเราก็คือการบริการเพื่อสาธารณะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีท่ีสุดในจังหวัดเชียงราย เมื่อเกิดภัยเมื่อ
เกิดเหตุพวกเราต้องรวมกันแล้วคิดค่ะ ว่าอะไรท่ีจะแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือดูแลประชาชนได้ เริ่มมาจากต้อง
ขอบพระคุณท่ีเรามีการอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน จังหวัดเชียงรายประกาศจัดซื้อวัคซีนเพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย เมื่อครั้งท่ีมีการประกาศให้ใช้วัคซีนทางเลือก เราใช้งบประมาณร่วม
ร้อยกว่าล้านบาท หลังจากนั้นเรามองเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มมากขึ้น โรงพยาบาลไม่สามารถท่ีจะรับ
ผู้ป่วยเข้าไปรักษาดูแลได้อย่างเพียงพอเช่นในกรุงเทพ มีพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายไปอาศัยไปท างานอยู่
เป็นจ านวนมาก เราจึงประกาศออกไปทันทีด้วยหัวใจท่ีเราคิดว่าชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายทุกคนนั้น  
มีค่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายรวมไปถึงทุกๆ ท่านด้วยพร้อมท่ีจะดูแลประชาชนทุกคน จึงเกิดโครงการ
ฮับคนเจียงฮายป๊ิกบ้านท่ีมีการประสานงานร่วมกันหลายภาคส่วนจนส าเร็จค่ะ ท่านปภาน  
 

/เราสามารถ… 
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เราสามารถรับคนเชียงรายกลับมารักษาตัวเป็นจ านวนกว่าสามพันคนเลยทีเดียวและในขณะเดียวกันสามพันกว่าคน
นั้นปลอดภัยทุกคนค่ะ นี่ คือความส าเร็จท่ีท่านบอกว่าช่วยเหลือหนึ่งชีวิตมีค่าสูงสุดนะคะ ดิฉันต้องกราบ
ขอบพระคุณทุกๆท่านมาก หลังจากนี้ก็คือกระบวนการในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดเชียงราย เหลือ
เวลาอีกสามปี ส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีในห้วงวาระแห่งนี้ สามปีนับจากนี้ไปเชิญชวนพวกเราทุกคนนะคะ เราคิดไป
ในทางเดียวกันคนจังหวัดเชียงรายประชาชนในจังหวัดเชียงราย ต้องมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ไม่ว่าจะนโยบายท่ีเกิดขึ้น
มองโดยสรุปรวมสามด้านท าแน่นอนค่ะ ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาในเส้นทางการเกษตรหรือใน
เรื่องของแหล่งน้ าการท่ีเราเพิ่มในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรนั่นเป็นเพราะเราอยากจะใช้งบประมาณท่ีมี
ให้เกิดประโยชน์อย่างสูง ด้วยการน าเครื่องจักรท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดหาจัดซื้อมานี่แหละลงไป
ด าเนินการแก้ไข หนึ่งคล่องตัว สองรวดเร็ว สามได้ในเรื่องของระยะทาง ได้ในเรื่องระยะทางมากขึ้นเท่าไหร่ปัญหา
ความเดือดร้อนประชาชนจะลดลงไปตามจ านวนเร็วขึ้นเท่านั้น ในขณะเดียวกันในเรื่องของการศึกษาวันนี้เราจะมี
โครงการตามนโยบายสภาเยาวชนสภาของเยาวชน และห้องเรียน อบจ . กระจายสู่ท้องถิ่น เราก าลังจะเริ่ม
ด าเนินการภายใต้ปีงบประมาณสองห้าหกห้านี้แล้ว  ทางด้านสาธารณสุขปีนี้เราประกาศรับถ่ายโอน รพ.สต. มา 
หนึ่งร้อยสิบแปดแห่ง โดยจะเริ่มในเดือนตุลาคมสองห้าหกห้าหรือปีงบประมาณสองห้าหกหก ส่ิงท่ีเรามองและเรา
มุ่งหวังก็คือเราจะท าอย่างไรให้ประชาชนได้มีชีวิตท่ีดีขึ้น ลดค่าใช้จ่าย ลดความเจ็บป่วย ลดการเดินทางมา
โรงพยาบาลและท าให้บุคลากรทางการแพทย์ เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์สามารถ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีอาการหนักได้ ในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นท่ีในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีสุขภาพท่ีดีขึ้น นี่คือเป้าหมายในการด าเนินการภายใต้นโยบายโฮงยาใกล้บ้าน 
หนึ่งร้อยสิบแปด รพ.สต. ส าหรับปีงบประมาณสองห้าหกหก ท่ีเราจะด าเนินการต่อไป ท้ังนี้ก็ต้องขอความร่วมมือ
จากท่านสมาชิกสภาท่ีอยู่ในเขตทุกๆ ท่าน ท่านคือผู้ท่ีใกล้ชิดประชาชน เพราะฉะนั้นเมื่อเราใกล้ชิดประชาชนแล้ว 
เราลดปัญหาในการบริการให้ต่ าลงด้วย ด้วยระบบก็คือความใกล้ชิด ลดระยะลดการตัดสินใจท าให้การตัดสินใจเร็ว
ขึ้น ระยะในการดูแลรักษาพยาบาลดีขึ้น การตัดสินใจการดูแลนั้นด้วยการรับ รพ.สต. เข้ามาดูแลนั่นแหละค่ะ     
ส่ิงนั้นก็คือการท างานร่วมกันและท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ีดีขึ้นนั่นเอง ในเรื่องของการท่องเท่ียววันนี้เรา
เริ่มต้นด้วยโครงการมหกรรมไม้ดอกอาเซียน กระจายไปส่ีอ าเภอ ปีนี้จากข้อมูลของระบบไอโอที ท่ีเราน ามาใช้ เรา
มีประชาชนท่ีเข้ามาเท่ียวงานไม้ดอกอาเซียน ริมแม่น้ ากกร่วมจ านวนสองแสนคนและสามารถตอบได้ว่ากระจายไป
ยังพื้นท่ีต่างๆ ท่ีเรามีการจัดงานและในบริเวณโซนท่ีพื้นท่ีในการจัดงานนั้นก็ได้รับประโยชน์จากการเดินทางของ
นักท่องเท่ียวท่ีกระจายตัวไปด้วย แต่ละวันแต่ละแห่งใน แต่ละอ าเภอมีไม่ต่ ากว่าสามพันคนค่ะ เพราะฉะนั้น 
นักท่องเท่ียวค านวณจากสองแสนคนท่ีเข้าประชาชนท่ีเข้ามาเท่ียวงานไม้ดอกอาเซียน จ านวนสองแสนคน ท่ีเข้ามา
ในจังหวัดเชียงราย เราตัดว่าประมาณการนักท่องเท่ียวต่างจังหวัดอยู่จ านวนประมาณท่ีหนึ่งแสนคน หนึ่งแสนคน
หากเข้ามาพักเข้ามากิน เข้ามาใช้ค านวณแค่วันเดียว แต่เป้าหมายของเราเมื่อเรากระจายการท่องเท่ียวออกไป หนึง่ 
มีนักท่องเท่ียวเข้ามามากท่ีสุด สองนักท่องเท่ียวเข้ามาอยู่ในจังหวัดเชียงราย เข้ามาพักเข้ามากินเข้ามาใช้นานท่ีสุด 
สามนักท่องเท่ียวต่างๆ เหล่านั้นมาซื้อมาขายมาสร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัดเชียงรายมากท่ีสุด เราค านวณแค่
ทดสอบว่าแค่วันเดียวลองค านวณดูจากนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาค านวณท่ีต่ าสุดหนึ่งแสนคน วันนี้มีเงินสะพัดมี
นักท่องเท่ียวเข้ามาใช้จ่ายโดยประมาณการต่ าสุดแค่วันเดียว หนึ่งร้อยล้านบาท ถือว่าการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ด าเนินการในการจัดงานไม้ดอกอาเซียนและกระจายไปท้ังส่ีอ าเภอนั้น เราใช้งบประมาณกว่าสามสิบล้าน แต่เรา
สามารถดึงรายได้เข้าจังหวัดเชียงรายร่วมร้อยล้าน ถือว่านี่คือความส าเร็จนี่คือโครงการท่ีเราต้ังใจเอาไว้ว่า เราคือ   
ผู้มาบริหาร เราคือผู้ท่ีมาดูแลอนุมัติงบประมาณอันเป็นภาษีของประชาชนท่ีจะไปสร้างประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่า 
 

/และท่ีส าคัญ… 
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และท่ีส าคัญเกิดความยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายและเป้าหมายค่ะ หลังจากนี้ไปอีกสามปีพื้นท่ี
ท่องเท่ียวสาธารณะแบบนี้จะกระจายไปให้ครบท้ัง สิบแปดอ าเภอค่ะ ดังนั้น จึงต้องกราบเรียนยังสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายขอบคุณทุกๆท่าน ท่ีเราจะได้ท างานน าพากันไป เพื่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
สร้างความเป็นสุขให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะคะ ดิฉันต้องขอบคุณทุกๆ ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ สวัสดี     
ปีใหม่ทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับ ผมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระครบถ้วน

แล้วนะครับ ผมก็ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านรองนายก ท่านรองประธานสภา  
ท่านสมาชิก ท่านปลัด ท่านรองปลัด ตลอดจนถึงท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีให้ความ
ร่วมมือในการประชุมสภาในครั้งนี้  ผมขอเลิกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอบคุณครับ     

 
 
 
      

เลิกประชุมเวลา  12.45 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 


